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บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิช่ัน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 
ห้องซากุระ ชัน้แอล โรงแรมจัสมินซิตี ้เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
……………………………………………………………………………….. 

 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทํา
หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน และมีผู้บริหารระดบัสงู, ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษา
ด้านกฎหมายเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คือ 

1.  นายสวิุทย์  จินดาสงวน  ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  นายสมชาย    ศิริวิชยกลุ     ประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 
3.  ดร.โรจนศกัดิ์  โฉมวิไลลกัษณ์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4.  นายสมชยั  สิทธิชยัศรีชาต ิ  กรรมการผู้จดัการ 
5.  นายสมบตัิ  ปังศรีนนท์  กรรมการบริหาร 
6.  นายลมิ ฮวี ไฮ    ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ 
7.  นายลิม เคีย ฮอง    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 
1. นางสาวสวุาทิพย์ พรสวุรรณนภา  ผู้บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 3 ท่าน คือ 
1. นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี  
2. นางสาวจฬุาพร  รัตตะพงษ์  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
3. นางสาวเชาวนี  ไชยสง่า   ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี จาก บจก. เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 
1. นางสาวอารีรัตน์ ควรผดงุ   ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  
 
ประธานท่ีประชมุ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ มีผู้

ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองจํานวน 53 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทนจํานวน 29 ราย รวมเป็นผู้ ถือหุ้น
ทัง้สิน้จํานวน 82 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ 176,852,898 หุ้น จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จํานวน 
233,465,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.75 จงึครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ก่อนเร่ิมประชมุ ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดวิดิทศัน์เร่ือง “การสง่เสริมบรรษัทภิบาลท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการสง่เสริมความรู้ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยการ
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สนบัสนนุของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

 
ประธานกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทได้คํานงึถงึความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทกุราย และเพ่ือเป็นการ

สง่เสริมการปฎิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปอยา่งมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือสรรหาและเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
ซึง่ได้แจ้งตอ่หน่วยงานกํากบัดแูล เชน่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเวบ็ไซท์ของบริษัท คือ 
www.sisthai.com โดยในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพ่ือพิจารณาเป็นวาระในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น และไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือสรรหาและคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สําหรับวิธีการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะกระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุมีมติให้
ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั การลงคะแนนจะใช้วิธีทําเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ และได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีอธิบายเร่ืองวิธีการลงคะแนนเสียงรับรองในแตล่ะวาระ 

 
เจ้าหน้าท่ีอธิบายวธีิการลงคะแนนดงันี ้ตามข้อบงัคบัฯของบริษัทฯ ข้อ 24 กําหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่

วา่โดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยูห่รือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะมา 
โดยถือวา่หนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนน ในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้
เม่ือท่านลงทะเบียน ในกรณีท่ีไมมี่ข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน การออก
เสียงลงมติเร่ืองใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด ก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชมุจะสอบถามท่านผู้ ถือหุ้นวา่ เห็นด้วย, ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดย
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือ หลงัจากนัน้ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นทําเคร่ืองหมายเพ่ือลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ 
และสง่ใบลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือทําการบนัทกึคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะทําการสแกนแถบบาร์โค้ดบนใบลงคะแนน 
และแสดงให้ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็น เม่ือดําเนินการครบแล้ว ท่านประธานท่ีประชมุจะประกาศผลให้ทา่นผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก และ ข จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ แตผู่้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ค (คสัโตเดียน) สามารถแบง่คะแนนเสียงได้ 

การลงคะแนนในวาระ เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ บริษัทฯจะหยดุ
พกัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุชัว่คราว เพ่ือให้มีจํานวนเสียงท่ีแน่นอน โดยในวาระนีจ้ะทําการลงคะแนนเป็น
รายบคุคล เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และหากท่านผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะไมอ่ยูใ่นห้อง
ประชมุ ในระหวา่งการพิจารณาวาระใดๆ หากต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ขอให้ท่าน
ลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนัน้ๆ และมอบให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี ได้สง่ใบลงคะแนนเม่ือถงึวาระนัน้ๆ 
หากไม่ได้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชมุ บริษัทฯจะถือวา่ท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ีเหลืออยู่
ทัง้หมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ 
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ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 20 ท่าน ถือหุ้นรวม 2,471,710 หุ้น 
รวมเป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 179,324,608 หุ้น จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จํานวน 233,465,770 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 76.81 และประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามวาระตา่งๆ ดงันี ้

 
วาระที่ 1.  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุสามารถสอบถาม หรือเสนอแนะเร่ืองตา่งๆ ในแตล่ะวาระได้ และ

ในการประชมุครัง้นีมี้คําถามท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้า ซึง่ทางกรรมการผู้จดัการจะนํามาตอบในวาระท่ี 3 การรายงานผล
การดําเนินงาน และเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียงแตอ่ยา่งใด 

 
วาระที่ 2.  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 
ประธานท่ีประชมุได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 20 

เมษายน 2555 เพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั ตามเอกสารท่ีได้แจกพร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ โดยได้มีการ
เปิดเผยไว้ในเว็บไซท์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถาม
ในรายละเอียด 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม และประธานขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นชอบ 102   ราย รวมจํานวน 179,324,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน                   0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                   0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 

 
วาระที่ 3.  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และรับทราบ

รายงานประจาํปี 
ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ กรรมการผู้จดัการ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555 และสรุปรายงาน

ประจําปี เพ่ือให้ท่ีประชมุรับทราบ ตามรายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ  
กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ก่อนจะรายงานผลการดําเนินงานในปี 2555 ขอเร่ิมต้นท่ีข้อมลูทัว่ไปให้

ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนวา่ จากรายงานของ IDC ( International Data Corporation ) ซึง่เป็นบริษัทวิจยัท่ีเก็บข้อมลูเก่ียวกบั 
อปุกรณ์ คอมพิวเตอร์ตา่งๆซึง่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯโดยตรง เป็นข้อมลูท่ีรวบรวมตวัเลขทัว่โลกและได้เผยแพร่
ในเว็บไซด์ อปุกรณ์ในท่ีนี ้ คือ อปุกรณ์ต่างๆท่ีใช้งานเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ท ซึง่เรียกว่า Smart Device โดยแบง่
ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ๆ คือ PC, Tablet, Smart Phone การเติบโตสินค้า ทัง้ 3 กลุม่ มีข้อมลูเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 
และ 2555 และการคาดการณ์แนวโน้มของ ปี 2556 เป็นดงันี ้
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หน่วย : ล้านเคร่ือง 

 2554 2555 เตบิโต 2556 เติบโต 

PC 364 352 -3.2% 347 -1.3% 
Tablet 71 128 81.0% 191 48.8% 
Smart Phone 485 713 44.1% 919 28.9% 
รวม 929 1,193 28.4% 1,457 22.1% 

 
จากรายงานข้างต้นพบว่า PC ลดลง 3.2% เป็นครัง้แรกในรอบหลายปีท่ีผา่นมาท่ียอด PC เติบโตมาโดยตลอด 
สําหรับปีท่ีผา่นมาบริษัทฯก็ได้มีการปรับโครงสร้างภายใน เป็นการแบง่ Business Unit ให้เหมาะสมกบัตลาด

และสินค้าแตล่ะประเภท เพ่ือทําให้การขายและการบริหารงานคลอ่งตวัมากขึน้ แตล่ะ Unit ก็จะมีพนกังานขายท่ีขึน้ตรง
กบั Unit นัน้ๆ ซึง่เดิม พนกังานขายจะอยูร่วมกนั และแตล่ะ Unit ก็จะมีฝ่ายการตลาด ฝ่ายดแูลผลิตภณัฑ์ แยกกนั
ชดัเจน ซึง่เร่ิมดําเนินการตัง้แต่ ไตรมาสท่ี 2 จนถงึสิน้ปีท่ีผา่นมา โดยแบง่แบบกว้างๆได้ 2 กลุม่ คือ  

1. กลุม่ท่ีเน้นขายปริมาณมาก ซึง่กลุม่นีจ้ะกําไรต่ํา ยอดขายสงู ก็ต้องเน้นเร่ืองการลดต้นทนุ เน้นเร่ือง
ประสทิธิภาพ 

2. กลุม่ท่ีเน้นเร่ืองมีความรู้เฉพาะทาง และบริการเสริมหลงัการขาย เป็นสนิค้าท่ีมีความซบัซ้อนของการใช้งาน 
และขายยาก แตมี่กําไรสงู ต้องใช้การบริหารงานอีกรูปแบบหน่ึง  

ซึง่ในปีท่ีผ่านมามียอดขายของกลุม่ท่ี 2 นี ้ประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นตวัเลขท่ีนา่พอใจ เน่ืองจากเป็น Unit 
ใหม ่ยอดขายจงึเป็นสดัสว่นท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัยอดขายรวมของบริษัทฯ 21,892 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นเพียงร้อยละ 
7 ของยอดขายรวม ซึง่ทางบริษัทฯ ก็มีความตัง้ใจท่ีจะให้ยอดขายกลุม่นีโ้ตขึน้ไปพร้อมๆกบั Unit อ่ืนๆ เน่ืองจากเป็น 
กลุม่ท่ีมีกําไรสงูและเป็น Unit ใหม ่   

ผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้
- รายได้รวม 22,091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.7 ซึง่ลดลงจากจากสินค้ากลุม่ Smart Phone 
ลดลง 2,666 ล้านบาท แตส่นิค้าอีก 2 กลุม่ เติบโตขึน้ คือ สนิค้ากลุม่ท่ีเป็นตวัเคร่ือง (System) ยอดขาย
เพ่ิมขึน้  535 ล้านบาท และสินค้ากลุม่อปุกรณ์เสริม และอปุกรณ์ตอ่พ่วงตา่งๆ (Peripheral) ยอดขายเพ่ิมขึน้  
1,569 ล้านบาท 
- ขาดทนุสทุธิ 739 ล้านบาท ซึง่สามารถแบง่ท่ีมาออกเป็น 3 สว่น คือ 

1. จากการดําเนินงานปกติ (ไมร่วม Smart Phone) มีกําไร ก่อนหกัภาษี 321 ล้านบาท 
2. ขาดทนุขัน้ต้นจากธุรกิจ Smart Phone 3 ย่ีห้อหลกั 384 ล้านบาท 
3. ขาดทนุจากการตัง้สํารองความเสียหายจากสินค้าฝากขาย 600 ล้านบาท 

รวม 3 สว่นท่ีกลา่วข้างต้นแล้วทําให้มีผลขาดทนุก่อนภาษี 663 ล้านบาท และมีภาษี 76 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ 
มีผลขาดทนุสทุธิ 739 ล้านบาท 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้และตามท่ีประธานได้แจ้งไว้ใน
วาระแจ้งเพ่ือทราบว่า คําถามท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้า ทางกรรมการผู้จดัการจะนํามาตอบในวาระนี ้
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กรรมการผู้จดัการขอตอบคําถามท่ีมีผู้ ถือหุ้นสง่มาถามล่วงหน้า ซึง่สามารถแยกออกเป็นกลุม่ๆดงันี ้
คําถามกลุม่ท่ี 1: ธรุกิจ Smart Phone เป็นอยา่งไร ผลกระทบท่ีเกิดขึน้มีสาเหตเุกิดจากอะไร 
คําตอบ: บริษัทฯเร่ิมธรุกิจ Smart Phone มาระยะหนึ่งแล้ว ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 ซึง่โดยทัว่ไปของ 

ตลาดเป็นช่วงท่ีจะมีเทศกาลต่างๆ มีการซือ้ของขวญั และบริษัทต่างๆ ก็มกัจะมีสนิค้าใหม่ๆ ออกสูต่ลาด กลุม่สินค้า 
Smart Phone ก็เช่นกนั บริษัทฯเป็นตวัแทนจําหนา่ยสนิค้าหลายย่ีห้อ จงึสัง่สนิค้าเข้ามาเยอะ แตโ่ชคไมดี่ ในปลายปี 
2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอทุกภยั ทําให้บริษัทฯ ต้องเล่ือนการนําสินค้าเข้ามาเป็นช่วงต้นปี 2555 อีกทัง้ตลาด 
Smart Phone มีการแขง่ขนัสงู รุ่นท่ีบริษัทฯสัง่เข้ามา ทําตลาดได้ไม่ดี ทําให้ขายสินค้าได้ช้า ท่ีผา่นมา บริษัทฯพยายาม
แก้ไขปัญหาโดย บางรุ่นก็สง่ออกไปขายต่างประเทศ รุ่นไหนท่ีขายในประเทศได้ก็ขาย และพยายามระบายสนิค้าให้
หมดภายในสิน้ปี 2555 เพราะถ้าปลอ่ยให้สนิค้าเหลือจาก ปลายปี 2554 จนถงึปี 2556 ความเสียหายจะเพ่ิมมากกว่านี ้
ซึง่ปัจจบุนั บริษัทฯสามารถระบายสินค้าเหลา่นัน้ได้หมดแล้ว สง่ผลให้ในปี 2555 ขาดทนุทัง้สิน้ 384 ล้านบาท 

 และจากนีไ้ป สําหรับธรุกิจ Smart Phone บริษัทฯจะลดขนาดลง เพ่ือตัง้หลกัและดแูนวโน้มของตลาด 
อีกครัง้ แต่ยงัมีความพยายามท่ีจะทําตอ่ไปในระดบัท่ียงัคงกําไรไว้ โดยไมทํ่าให้ขาดทนุ 

 
คําถามกลุม่ท่ี 2: ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท ท่ีทางบริษัทฯนําสินค้าไปฝากขาย 
คําตอบ: การตอบคําถามในสว่นนี ้ทางบริษัทฯ ก็พยายามตอบคําถามอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากบางคําถาม 

สามารถตอบได้ แต่บางคําถามไมส่ามารถตอบได้เน่ืองจากอาจมีผลกระทบกบัคดีท่ีทางบริษัทฯกําลงัดําเนินอยู ่ปัจจบุนั 
บริษัทฯเองก็มีความพยายามเรียกคืนสนิค้าท่ีฝากขายทัง้หมด โดยการติดตามและเข้าไปดสิูนค้าท่ีบริษัทนัน้ 

 สําหรับบริษัท ท่ีทางบริษัทฯได้นําสนิค้าเข้าไปฝากขายนัน้ ถ้าย้อนกลบัไปท่ีข้อมลูในอดีต บริษัท 
ดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีทางบริษัทฯเข้าไปลงทนุ เพราะมีความคาดหวงัวา่ธรุกิจขายปลีก (Retail) มีแนวโน้มท่ีดีขึน้เพราะ
เป็นธรุกิจท่ีมีการขยายตวัคอ่นข้างมาก ทางบริษัทฯก็อยากจะมีพนัธมิตรและเป็นคูค้่าท่ีมีความสมัพนัธ์มากกวา่การเป็น
ลกูค้าธรรมดาทัว่ไป จงึเป็นเหตผุลหลกัท่ีบริษัทฯตดัสินใจเข้าไปลงทนุ บวกกบัทางบริษัทดงักลา่วกําลงัขยายธุรกิจและ
ต้องการเงินทนุ สว่นหนึง่ได้รับการสนบัสนนุจากบริษัทฯ หลงัจากนัน้จะนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือ
จะได้เงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้และขยายธุรกิจ ทางบริษัทฯจงึคาดวา่ธรุกิจนีน้่าจะมีแน้วโน้มเติบโต และเร่ิมดําเนินธรุกิจ
ซือ้ – ขายกนัมาตลอด และเม่ือปลายปี 2554 ทางบริษัทฯก็เร่ิมทําสญัญาการฝากขายสินค้ากบับริษัทดงักลา่ว เพราะ
คิดวา่เป็นวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ เน่ืองจากการฝากขายสนิค้า ถ้าขายสินค้าได้ บริษัทฯก็สามารถเก็บเงินได้ แตถ้่าขายสินค้า
ไมไ่ด้ บริษัทฯก็สามารถเรียกสนิค้าฝากขายคืนได้ บริษัทฯ จงึเลือกวธีินี ้  และสง่สนิค้าฝากขายเพ่ิมมากขึน้ในช่วงต้นปี 
2555 จนกระทัง่ตอ่มาธรุกิจของบริษัทดงักลา่วเร่ิมมีปัญหาและได้เข้าย่ืนเร่ืองทําแผนฟืน้ฟกิูจการ ท่ีศาลล้มละลายกลาง 
เม่ือบริษัทดงักลา่วย่ืนเร่ืองแผนฟืน้ฟกิูจการ ทางบริษัทฯก็ได้ขอเข้าไปตรวจสอบข้อมลูมากขึน้ ทัง้เร่ืองข้อมลูการขาย 
การชําระเงินและบญัชีตา่งๆ แตก็่ไมไ่ด้รับความร่วมมือตามท่ีเคยได้ตกลงไว้ ทางบริษัทฯจงึจําเป็นต้องหยดุธรุกิจการ
ฝากขายสินค้ากบับริษัทดงักลา่ว และได้สง่จดหมายเป็นทางการ ไปยงับริษัทดงักลา่ว เร่ืองขอหยดุสง่สนิค้าฝากขาย 
เม่ือวนัท่ี 9 พ.ย 2555 และขอเรียกคืนสินค้าท่ีฝากขายทัง้หมด สว่นสินค้าฝากขายท่ีขายได้ ก็ขอให้ชําระเงินเข้ามา 
หลงัจากนัน้ บริษัทฯสามารถเรียกคืนสนิค้ากลบัมาได้ประมาณ 60 ล้านบาท สว่นท่ีเหลือก็มีความพยายามมาโดย
ตลอด ณ สิน้ปี 2555 ยงัมีสินค้าท่ีบริษัทฯไมไ่ด้รับคืนประมาณ 600 ล้านบาท บริษัทฯจงึตัง้สํารองความเสียหายในสว่น
นีท้ัง้หมด รวมทัง้ยงัมีหนีค้้างชําระท่ีบริษัทฯได้แจ้งหนีไ้ปเม่ือบริษัทดงักลา่วขายสนิค้าได้ แตก็่ไมไ่ด้รับการชําระ รวมทัง้ 
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2 สว่นแล้วจึง ตัง้สํารองทัง้หมด ประมาณ 648 ล้านบาท เน่ืองจากไมมี่ความชดัเจนวา่จะได้รับคืนหรือไมจ่งึมีความ
จําเป็นท่ีต้องตัง้สํารองไปทัง้หมด และถ้าอนาคตบริษัทฯได้รับสนิค้า หรือได้รับการชําระหนีเ้ข้ามา ก็จะบนัทึกเป็นรายได้ 

 
คําถามกลุม่ท่ี 3: บริษัทฯมีการดําเนินการอยา่งไรบ้างกบัเร่ืองสนิค้าฝากขายท่ียงัไมไ่ด้รับคืนดงักลา่ว 
คําตอบ: บริษัทฯได้ดําเนินการด้วยกนั 3 ด้าน คือ 
1. ด้านธรุกิจ: บริษัทฯได้มีความพยายามเจรจาเพ่ือขอสินค้าท่ีฝากขายคืน การขอเข้าไปดสิูนค้าท่ีคลงัสินค้า 

บริษัทดงักลา่ว และประสานงานทกุวิธีท่ีจะนําสนิค้าของบริษัทฯกลบัคืนมาให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือให้มีความเสียหายน้อย
ท่ีสดุ 

2. ด้านแผนฟืน้ฟกิูจการ: เม่ือบริษัทดงักลา่วเข้าแผนฟืน้ฟกิูจการกบัทางศาลล้มละลายกลางแล้ว ทางบริษัทฯ 
ก็ได้จดัหาผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนี ้ เพ่ือร่วมทํางานกบั เจ้าหนีร้ายอ่ืนๆของบริษัทดงักลา่วตามกระบวนการฟืน้ฟ ู ซึง่
กระบวนการฟืน้ฟกิูจการ มีขัน้ตอนท่ีซบัซ้อน  ซึง่กรรมการผู้จดัการก็ไมท่ราบขัน้ตอนทัง้หมด แตพ่อจะทราบวา่ จะต้องมี
การเสนอแผนวา่จะฟืน้ฟกิูจการอย่างไร แผนนัน้เจ้าหนีมี้ความเห็นอยา่งไร จะชําระเงินได้อย่างไร ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ 
ซึง่เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ความระมดัระวงัในการดําเนินการ ทัง้ในด้านธุรกิจและด้านกฏหมาย บริษัทฯจงึได้วา่จ้างท่ี
ปรึกษาทัง้สองด้านมาช่วยดําเนินการ     

3. ด้านกฏหมาย: บริษัทฯได้มอบหมายให้ บริษัท ทนายความ ท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองนี ้ดําเนินการวา่บริษัทฯมี 
สิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องในเร่ืองนีอ้ยา่งไร และเรียกร้องอะไรได้บ้าง ในทางกฏหมาย 

ปัจจบุนั บริษัทฯได้ดําเนินการทัง้ 3 เร่ืองไปพร้อมๆกนั 
 
คําถามกลุม่ท่ี 4: เหตผุลและท่ีมาของการเพิม่ทนุ 
คําตอบ: จากผลประกอบการในปี 2555 บริษัทฯมีผลขาดทนุ นบัวา่เป็นปีแรกในการดําเนินงานมา ซึง่บริษัทฯ 

ทํากําไรมาโดยตลอด ผลขาดทนุดงักลา่วคอ่นข้างสงู จงึทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงเหลือ 516 ล้านบาท ในขณะท่ี
ยอดขายอยูท่ี่ประมาณ 2 หม่ืนล้าน ซึง่อยูใ่นการประมาณการไว้ ถงึแม้วา่ยอดขายในกลุม่ Smart Phone จะลดลง แต่ก็
ชดเชยจากยอดขายกลุม่อ่ืน การทําธรุกิจขนาด 2 หม่ืนล้าน ก็มีการประเมินว่าหนีส้นิรวมจะเท่าไหร่ ซึง่ประเมินได้ 
4,300 ล้านบาท ซึง่ในทางการเงินการอตัราสว่นท่ีจะวดัวา่บริษัทฯมีเงินทนุหมนุเวียนเพียงพอในการทําธกิุจขนาด 2 
หม่ืนล้าน หรือไม่ ก็คือ Debt Equity(D/E) หรือ หนีส้นิรวม ต่อ  สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 ปัจจบุนับริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้น 516 ล้าน และหนีส้นิท่ีประเมินได้เท่ากบั 4,300 ล้าน ดงันัน้ Debt  
Equity (D/E) = 8.3 เท่า ซึง่เป็นตวัเลขท่ีคอ่นข้างสงู บริษัทฯก็ได้มีการปรึกษาหารือกบัทางธนาคารเก่ียวกบัเร่ืองนีว้า่จะ
มีวิธีการแก้ปัญหานีอ้ยา่งไรได้บ้าง ก็มีหลายวิธี เช่น การลดขนาดธุรกิจลง คือขายให้น้อยลง กําไรก็จะน้อยลงตามไป
ด้วย หรือ การเพ่ิมทนุ  

 สดุท้ายผู้ ถือหุ้นรายใหญ่วิเคราะห์แล้ววา่ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีผ่าน เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ครัง้เดียว คง 
จะไมเ่กิดขึน้อีก การขาดทนุของ Smart Phone ท่ีคอ่นข้างเยอะ และการลงทนุกบับริษัทขายปลีก (Retail) เพ่ือท่ี
สนบัสนนุยอดขายบริษัทฯนัน้ บริษัทฯคงไมก่ระทําอีกแน่นอนและจะต้องมีความระมดัระวงัมากขึน้ ดงันัน้ถ้าไมนํ่า
เหตกุารณ์ดงักลา่วมาเก่ียวข้อง ธรุกิจยงัสามารถเติบโตได้ เน่ืองจากมีพืน้ฐานท่ีดี ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จงึมีความเห็นท่ีจะ
ลงทนุเพ่ิม เม่ือได้ข้อสรุปวา่จะเพิม่ทนุ ก็ต้องคํานวณว่าจะเพ่ิมทนุเท่าไหร่ โดยใช้อตัราสว่น D/E ในการคํานวณ เพ่ือให้
ได้อตัราสว่นตามมาตรฐานของธนาคารท่ีสนบัสนนุเงินกู้แกบ่ริษัทฯ และจะทราบจํานวนเงินท่ีบริษัทฯต้องการท่ีจะเพ่ิม
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ทนุ ซึง่เม่ือได้ทนุท่ีต้องการเพิม่แล้ว (ซึง่จะกลา่วในอีกวาระเพ่ือขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น) อตัราสว่น D/E ใหม ่ณ กลางปีนี ้
= 4.3 (รวมกําไร 2 ไตรมาสแล้ว) ซึง่ถ้าผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเพ่ิมทนุ ธนาคารก็ไมมี่ปัญหาเร่ืองสนิเช่ือ ปัจจบุนับริษัทฯมีวงเงินกู้
อยู่ 5,500 ล้านบาท แต่ใช้ไป 2,500 ล้านบาท 

 
คําถามกลุม่ท่ี 5: แนวโน้มของอตุสาหกรรมไอทีเป็นอยา่งไร เพราะความต้องการ PC ลดลง 
คําตอบ: ตามความเห็นของกรรมการผู้จดัการ ถงึแม้ความต้องการ PC จะลดลง อตุสาหกรรมไอทีในประเทศ 

ไทยยงัเติบโตไปได้อีก เพียงแต่อาจจะเติบโตไมม่ากเหมือนเดิม จากข้อมลูของสํานกังานสถิติแห่งชาติ สํารวจการใช้ PC 
ในครัวเรือนไทย วา่มี PC และไมมี่ PC ร้อยละเท่าไหร่ พบวา่ มีแคร้่อยละ 30 ท่ีมี PC อีก ร้อยละ 70 ยงัไมมี่ แสดงวา่ยงั
มีความต้องการอีก ร้อยละ 70 แต่ยงัไมมี่กําลงัซือ้ ในอดีต PC มีราคาสงู ผู้ มีรายได้สงูจงึจะสามารถซือ้ได้ ซึง่ปัจจบุนั 
ราคา PC ก็ถกูลง หาซือ้ง่ายขึน้ อีกทัง้รัฐบาลมีการปรับคา่แรงขัน้ต่ําขึน้ซึง่เป็นการสนบัสนนุความสามารถในการซือ้มาก
ขึน้ ขณะเดียวกนั ถ้าผู้บริโภคไมใ่ช้ PC ก็จะหนัมาซือ้Tablet แทน บริษัทฯก็จําหนา่ยเช่นกนั  รวมไปถงึสญัญาณ 3G ท่ี
จะครอบคลมุทกุพืน้ท่ี การใช้อินเตอร์เน็ทนอกจากมือถือแล้วก็ตอ่ผา่นอปุกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้รัฐบาลมีการ
สนบัสนนุการใช้ Tablet ซึง่แจกไปประมาณ 8 แสนกวา่เคร่ืองให้เด็ก ป. 1 ทําให้ 8 แสนกวา่ครัวเรือนใช้ Tablet เป็น 
ดงันัน้แนวโน้มของอตุสาหกรรมไอทียงัเติบโตต่อไปได้อีก 

 ในสว่นการตลาดของบริษัทฯ ก็พยายามทดลองขายสินค้าอ่ืนเพ่ิมเติมท่ีนอกเหนือจากท่ีเคยทํา เชน่  
BU ท่ีเป็น Smart TV บริษัทฯก็เร่ิมนําสนิค้าเข้ามาขายแล้ว ตลาดยงัเล็กอยู ่ขยายไปถึงพวกระบบเสียงต่างๆ หรือพวก 
Digital Adio เป็นการฟังเพลงสมยัใหมท่ี่ไมไ่ด้ฟังผา่นแผน่ซีดีแล้ว หรือ แม้แต ่ธรุกิจ Cloud ท่ีกําลงัทดลองเช่นกนั และ 
การขายผ่าน ออนไลน์ 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
คณุวฒิุชยั พีรพฒันภมิู (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
1. จากการประชมุคราวท่ีแล้วทราบมาว่า บริษัทฯ มีการทําประกนัไว้ในกรณีท่ีเก็บเงินลกูค้าไมไ่ด้ จงึอยาก 

ทราบวา่ ในกรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ซึง่มีความสียหาย 647 ล้านบาทนี ้ ในสว่นของประกนัตรงนี ้ จะสามารถ
เรียกร้องได้หรือไม ่

2. สินค้าของบริษัทฯท่ีฝากขายและยงัไมไ่ด้รับคืน ทําไมบริษัทฯจงึไมเ่ข้าไปนําสินค้ากลบัมาเลย 
3. คดีความต่างๆท่ีกําลงัดําเนินการอยู ่ทัง้ในเร่ืองการฟืน้ฟจูนถงึขัน้ตอนสดุท้ายคือขัน้พิทกัษ์ทรัพย์ คาดวา่จะ 

ดําเนินการก่ีปี 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
 1. เง่ือนไขของประกนันัน้มีวา่ ถ้าเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจะไมค่รอบคลมุ กรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ จงึ
ไมไ่ด้รับความคุ้มครองในสว่นของประกนัแตจ่ะคุ้มครองเฉพาะลกูหนีร้ายอ่ืน 
 2. ในทางปฏิบตัิก็คิดวา่น่าจะทําได้ แตใ่นทางกฏหมายเป็นเร่ืองท่ีละเอียดออ่น การกระทําท่ีจะเข้าไปตรวจสอบ
และนําสนิค้าออกมาโดยพละการนัน้ไมไ่ด้ ถงึแม้วา่จะรู้ว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯท่ีอยูใ่นร้านก็ตาม ท่ีผา่นมาบริษัทฯมี
ความพยายามท่ีจะขอเข้าไปตรวจสอบสินค้าของบริษัทฯ ทัง้ด้วยบริษัทฯเองและผา่นคนกลาง และคาดวา่น่าจะมีความ
คืบหน้าในทางท่ีดีขึน้ 
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 3. กระบวนการฟืน้ฟเูป็นกระบวนการท่ีทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ เพ่ือมีความสามารถในการ
ชําระหนีแ้ก่เจ้าหนี ้ สําหรับระยะเวลาในกระบวนการนีแ้บง่ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการทําตามแผนท่ีทางเจ้าหนีท้กุ
รายเห็นด้วย และชําระหนีต้ามแผน ซึง่อาจจะชําระได้ ร้อยละ 30 หรือ 40 แล้วเม่ือออกจากแผน ความเป็นเจ้าหนีข้อง
บริษัทฯก็ยงัคงอยู ่
 
 คณุนคร พระประเสริฐ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 

1. จากยอดขายของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ผู้ ถือหุ้นพบว่า มียอดขายปีละประมาณ 700ล้านบาท แต่ทําไม 
บริษัทฯมีสนิค้าฝากขายถงึ 600 ล้านบาท ซึง่ถือวา่เป็นปริมาณท่ีมาก เท่าๆกบัยอดขายทัง้ปี  

2. ระบบการตรวจสอบของ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน และกรรมการความเส่ียง มีกลไกลอย่างไรมีอะไรบกพร่อง 
3. การดําเนินคดีอาญา จะดําเนินการอย่างไร เพราะ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1. เน่ืองจาก ณ ขณะนัน้ ทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ได้นําข้อมลูยอดขายมาแสดงให้บริษัทฯเห็นวา่มี 

ยอดขายเดือนละ500 – 600 ล้านบาท อีกทัง้มีการขยายสาขา จาก 70 สาขา เป็น กวา่ 100 สาขา จงึประเมินวา่ สนิค้า
คงคลงั ควรมีประมาณ 900 ล้านบาท  

2. การตรวจสอบของกรรมการอิสระ ก็ปฏิบตัิมาโดยตลอด เรียกผู้บริหารไปอธิบาย และท้วงติงมาตลอด แต ่
ฝ่ายบริหารผิดพลาดเอง เพราะคิดวา่เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัและเป็นคนกนัเอง ไมน่่าจะเกิดเหตกุารณ์เชน่นี ้กรรมการ
ผู้จดัการได้กลา่วแสดงความเสียใจในเร่ืองท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากบริหารผิดพลาด จากนีไ้ปจะเข้มงวดมากขึน้ และปัจจบุนั
ทางคณะกรรมการก็ได้กําหนดอํานาจของฝ่ายบริหารใหม ่ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

3. การดําเนินทางกฏหมาย ก็จะทําเต็มท่ี ถงึแม้วา่จะเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการ 
จากงบการเงินท่ีได้รับรองตามาตรฐานบญัชีของผู้ตรวจสอบบญัชี ให้สงัเกตเห็นในสว่นท่ีบริษัทฯตัง้สํารองฯ 

600 ล้านทัง้หมดนัน้ มีความจําเป็นขนาดไหน ทําไมไม่สามารถทยอยตัง้สํารองฯ 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผ้ถือหุ้น 
 ทางบริษัทฯ เองก็พยายามไตร่ตรองอยา่งหนกัในเร่ืองนี ้ แตเ่น่ืองจากเป็นหนีท่ี้ไมมี่ความแน่นอนและความ
ชดัเจนวา่จะได้รับคืนเม่ือไหร่ เพ่ือให้เป็นไปตามาตรฐานบญัชี จงึตัง้สํารองฯทัง้หมด เพราะถ้าจะทยอยตัง้ ก็ไมส่ามารถ
ใช้เกณฑ์อะไรในการคํานวณเพ่ือทยอยตัง้สํารองฯ เพราะไม่มีข้อมลูท่ีแนน่อน 

 
ผู้ ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการ 
เน่ืองจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ เป็นคูค้่ากนัมานาน และถือได้วา่เป็นลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ถ้าวนันีห้รือ 

ในอนาคตไมมี่ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ทางบริษัทฯมีแผนอยา่งไร 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
ถึงแม้ว่าจะไม่มี บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ หรือไมมี่การค้าขายกนัอีก ซึง่ยอดขายของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ใน 

จํานวน 700 ล้าน ถ้าเทียบกบัยอดขาย 2 หม่ืนกว่าล้าน คดิสดัสว่น ก็ไมม่ากนกั แต่ขณะเดียวกนั ก็มีคูแ่ขง่ของ บริษัท 
ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ท่ียงัซือ้สนิค้ากบับริษัทฯ 
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คณุณฐัพชัร์ ชยัวิริยะอมร(ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
1. สินค้าฝากขาย 600 ล้านนัน้ บริษัทฯ ฝากขายทีเดียวหรือทยอยสง่ 
2. กําไรสทุธิท่ีทําได้ ใน 2 ปี ท่ีผา่นมา ร้อยละ 1.79  ในอนาคตบริษัทฯคาดวา่จะทํากําไรได้เท่าไหร่ 
3. ถ้าไมน่บัเหตกุารณ์ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ใน 2 ปี ท่ีผ่านมา ศกัยภาพของการทําธรุกิจยงัคงเหมือนเดิม 

หรือไม ่
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1. สําหรับสนิค้าฝากขาย บริษัทฯมีการทยอยส่งโดยดจูากยอดขายท่ีทางบริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ สง่มาบวกกบั  

บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ มีการขยายสาขาเพ่ิมขึน้มาก บริษัทฯเองก็คาดหวงัวา่จะเป็นผู้จดัจําหนา่ยให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์
เฮ้าส์ฯ แตเ่พียงผู้ เดียว ทําให้มีการทยอยสง่สินค้าเข้าไปปริมาณมาก ซึง่ขณะนัน้ก็อยูใ่นเกณฑ์ของยอดขายและจํานวน
สาขาท่ีมี 

2. โดยธุรกิจปกติ ถ้าไมมี่อะไรเข้ามาเสริม ก็สามารถทํากําไรได้ร้อยละ 1 ต้นๆ นอกจากวา่จะมีสินค้าใหมท่ี่ทํา 
ตลาดได้ กําไรก็อาจจะอยูท่ี่ ร้อยละ 1 ปลายๆ 

3. กรรมการผู้จดัการให้ความเห็นวา่ เน่ืองจากบริษัทฯมีพืน้ฐานท่ีดี และคอ่นข้างทําตลาดสินค้าท่ีมีคณุภาพ  
หรือเป็นสนิค้าท่ีต้องมีความรู้เฉพาะทาง บริษัทฯก็ไมเ่ป็นรองใคร ผู้ผลติรายใหญ่ๆก็เช่ือใจบริษัทฯ อีกทัง้มีการจดัการ
ภายในท่ีดี มีบคุคลากรท่ีมีคณุภาพ จงึมีความเช่ือมัน่สงูวา่ บริษัทฯมีศกัยภาพในการแขง่ขนัในตลาด 
 
 คณุเอือ้ อปัุชฌาย์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 

1. ตัง้แตต้่นปี จนถงึปัจจบุนั บริษัทฯได้เรียกคืนสินค้ากลบัมาบ้างหรือไม่ และเรียกคืนมาได้เท่าไหร่ 
2. จากงบการเงินของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ บริษัทฯน่าจะเป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่ ถ้าเข้าแผนฟืน้ฟหูรือแปลงหนี ้

ให้เป็นทนุบริษัทฯสามารถเข้าไปควบคมุกิจการ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ได้หรือไม่ 
ประธานกรรมการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1. กระบวนการในแง่กฎหมาย บริษัทฯไมส่ามารถถือวิสาสะเข้าไปหยบิสินค้าจากร้านหรือสาขาได้ จงึต้องใช้ 

การเจรจา ซึง่ขณะนีกํ้าลงัอยูใ่นขัน้ตอนนี ้
2. บริษัทฯ ไมไ่ด้คดิในมมุนีเ้น่ืองจากบริษัทฯยงัคาดหวงัให้ธรุกิจของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ดําเนินต่อไปได้ 

 และบริษัทฯเองก็ไมใ่ช่เจ้าหนีร้ายใหญ่รายเดียว ยงัมีเจ้าหนีร้ายอ่ืนๆเช่น ธนาคารหลายๆแห่ง ซึง่ก็เป็นเจ้าหนีร้ายใหญ่
เช่นกนั  

 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจงึแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระท่ี 3 นีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา จงึไมมี่การลงคะแนนแต่อยา่งใด 
 
วาระที่ 4.  พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับปี 2555 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 
ประธานท่ีประชมุได้ขอให้กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุป งบแสดงฐานะการเงิน (Statements of Financial 

Position) และ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (Statements of Comprehensive Income) ประจําปี 2555 สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 เพ่ือให้ท่ีประชมุรับรองตามเอกสาร รายงานประจําปีท่ีได้สง่ให้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชมุ 



10 
 

กรรมการผู้จดัการได้รายงานสรุปงบการเงินประจําปี 2555 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้
 
งบแสดงฐานะการเงนิ  
ส่วนของสินทรัพย์ 
- เงินสดคงเหลือ 78 ล้านบาท เกิดจากมีลกูค้าบางรายโอนเงินเข้ามาตอนเย็นในวนัสิน้เดือน ทําให้ไมส่ามารถ
นําเงินไปชําระหนีธ้นาคารข้ามไปอีก 1 วนั ซึง่จะเท่ากบัยอดขาย 1 วนั และถือเป็นปกติทางการค้า แตบ่ริษัท
ฯตัง้เป้าหมายท่ีจะลดลงให้มากท่ีสดุ 
- ลกูหนีก้ารค้าประมาณ 2,595 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากจากปี 2554 แตจํ่านวนวนัในการรับชําระหนีเ้ฉล่ียท่ี 40 
วนั ก็ยงัถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีรับได้ ปกตบิริษัทฯให้เครดิตลกูค้า 30 วนั แตก็่มีระบบการวางบิลและการ
กําหนดการจ่ายของแตล่ะบริษัท ทําให้ บวกลบจํานวนวนัท่ีเฉล่ียแล้วยงัอยูใ่นเกณฑ์ 
- สินค้าคงเหลือประมาณ 1,191 ล้านบาท ลดลงมากจากปี 2554 เน่ืองจากมีการเร่งระบายสนิค้าตัง้แตไ่ตร
มาสท่ี 3 เพ่ือไมใ่ห้มีสนิค้าค้างนานจนเกิดความเสียมากกว่านี ้ 
- อปุกรณ์สทุธิประมาณ 141 ล้านบาท ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้งานปกติในสว่นของสํานกังานและท่ีคลงัสนิค้า 
รายการอ่ืนไมเ่ปล่ียนแปลงมากจากปี 2554 

ส่วนหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
- เงินกู้จากธนาคาร 2,610 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2554 จากการกู้ เพ่ิมเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนและไปชําระ
หนีค้่าสินค้า 
- เจ้าหนีก้ารค้า 1,191  ล้านบาท ลดลง 1,083 ล้านบาท เน่ืองจากเม่ือปลายปี 2554 บริษัทฯมีหนีจ้ากสินค้า
กลุม่ Smart Phone ท่ีสัง่เข้ามาและยงัไมไ่ด้ชําระเจ้าหนี ้ ปีนีไ้มส่ัง่ซือ้มาก พยายามลดการสัง่ซือ้ในปริมาณ
มาก ทําให้เจ้าหนีล้ดลงตามสดัสว่นของสินค้าท่ีลดลงเช่นกนั 
- สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 516 ล้านบาท โดยเป็นกําไรสะสมจํานวน 105 ล้านบาท ลดลงเน่ืองจากขาดทนุ 
บัญชีกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
- รายได้รวม 22,091 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่มาจาก Smart Phone 
- ต้นทนุขายและค่าใช้จา่ยในการขายลดลง แตค่า่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 978 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากการ
ตัง้สํารองความเสียหายจาก บริษัท บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ถ้าตดัสว่นสํารองฯ นีอ้อกคา่ใช้จ่ายในการขายก็
จะลดลง 
- กําไรก่อนภาษี 663 ล้านบาท และมีภาษี 76 ล้านบาท กําไรสทุธิหลงัหกัภาษี 738 ล้านบาท 

 
งบการเงินนี ้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
ซึง่ได้แสดงความเห็นไว้อยา่งไมมี่เง่ือนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเห็น
สอดคล้องกบัผู้สอบบญัชี แตใ่ห้ข้อสงัเกตท่ีหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 เร่ืองการตัง้สํารองของความ
เสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
ประธานท่ีประชมุขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอผลการสอบทานงบการเงินประจําปี 2555 หรือให้

ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบการเงิน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีหลกัในการสอบทาน
กระบวนการควบคมุภายใน รวมถงึสอบทานการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ของหน่วยงานกํากบัดแูล และ
สอบถามการดําเนินงานจากฝ่ายบริหารแทนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย เพ่ือกํากบัดแูล ควบคมุ และรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทฯ  

นอกเหนือจากหน้าท่ีข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีสําคญัในการท่ีจะสอบทานงบการเงินประจํา
ไตรมาส และงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ ด้วยความระมดัระวงั ทัง้นีมี้การเชิญผู้บริหารเข้าให้ข้อมลู รวมถึงมีการ
ประชมุกบัผู้สอบบญัชีอย่างอสิระ โดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ให้กบัผู้
ถือหุ้นรายยอ่ย  

จากการสอบทานดงักลา่ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการนี ้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผล
การดําเนินงานรวม และผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
ปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ตามลําดบั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเป็นการให้ความเห็นอย่างไมมี่เง่ือนไข ซึง่ขอนําเสนอท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
คณุวภิา สวุณิชย์ (ผู้ รับมอบอํานาจจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) สอบถามคณะกรรมการ 
1. จากงบการเงินท่ีทางกรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงรายละเอียดนัน้ มีข้อสงสยัเก่ียวกบัการบริหารลกูหนีใ้นปี 

2555 เน่ืองจากมีความเห็นวา่ รายได้สงู ลกูหนีส้งู ก็พอเข้าใจได้ แตใ่นปี 2555 รายได้ลดลงจากปี 2554 แตย่อดลกูหนี ้
กลบัเพ่ิมขึน้สงูมาก อีกทัง้ยงัมีลกูหนีท่ี้เกินกําหนดเพิม่ขึน้ 800 กวา่ล้าน  

2.  จากหมายเหตปุระกอบงบในรายงานประจําปี 2555 หน้า121 ปี 2555 รายได้ลดลง แตทํ่าไมคา่ใช้จ่ายใน
การขายจงึเพ่ิมขึน้ ในสว่นของคา่ขนสง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 19 และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 
34   

กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1. กรรมการผู้จดัการให้ความเห็นวา่ ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นอาจจะถกู ถ้าธรุกิจมียอดขายเฉลี่ยท่ีเท่ากนัทกุ

เดือน แตเ่น่ืองจากธรุกิจของบริษัทฯ มียอดขายท่ีขึน้ลงตามความต้องการของตลาด อีกทัง้ ยอดรายได้เป็นยอดท่ีสะสม
ทัง้ปี สว่นยอดลกูหนีเ้ป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ วนัสิน้ปี จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ปลายปี 2554 มีเหตกุารณ์นํา้
ท่วมทําให้ขายได้น้อย ลกูหนี ้ณ สิน้ปี จงึน้อยกวา่ปี 2555 ในปี 2555 ต้นๆ ปีจะยงัขายได้น้อยจะเพ่ิมขึน้ในช่วงปลายๆปี 
จงึสง่ผลให้ยอดลกูหนี ้ณ วนัสิน้ปี สงู แต่ยอดขายรวมอาจจะน้อย เน่ืองจากขายได้น้อยมาตลอด  

ในการดกูารบริหารลกูหนี ้ กรรมการผู้จดัการ ก็จะวดัจากจํานวนวนัในการชําระหนี ้ ดจูากลกูหนีร้วมเทียบกบั
ยอดขาย ว่าก่ีวนั ซึง่ปัจจบุนั คํานวณได้ท่ี 40 วนั ซึง่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีบริษัทฯรับได้ เน่ืองจากให้เครดิต ท่ี 30 วนั มีบวก
ลบก็เน่ืองจากระบบวางบลิ ชําระเงินของแตร่าย 

สําหรับลกูหนีท่ี้ค้างชําระนานหรือเกินกําหนดท่ีมีมากขึน้ในปี 2555 นัน้ เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯมี
จําหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีเป็นงานโครงการของรัฐฯ ซึง่มีประมาณ 2-3 โครงการ ดงันัน้การชําระหนีข้องโครงการรัฐฯ
จะช้ากวา่กําหนด แตมี่ความแน่นอนในการชําระหนี ้จงึเป็นเหตผุลท่ีทําให้มีหนีค้้างชําระนานมากขึน้ 
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2. คา่ใช้จ่ายในสว่นของผลประโยชน์ตอบแทนของพนกังานเพ่ิมขึน้นัน้ เน่ืองจากในปี 2555 มีพนกังานขาย
เพิ่มขึน้ อีกทัง้อตัราเงินเดือนก็ถกูปรับสงูขึน้ แต่ถ้าดรูวมทัง้บริษัทฯ (หน้า 120) คา่ใช้จ่ายในสว่นของพนกังานจะลดลง
จาก 246 ล้านบาทในปี 2554 เหลือ 236 ล้านบาทในปี 2555 ประธานกรรมการเสริมในสว่นของคา่ใช้จ่ายนีว้า่ ในหมาย
เหตปุระกอบงบหน้า 97 ผู้ ถือหุ้นจะเห็นวา่ ค่าตอบแทนผู้บริหารก็ลดลง เน่ืองจากในท่ีประชมุกรรมการ รับทราบวา่ ทาง
ผู้บริหาร 2 ท่าน คือคณุสมชยัและคณุสมบตัิ ไมข่อรับโบนสัในปี 2555 และไมข่อปรับเงินเดือนในปี 2556 ซึง่เป็นเวลา 2 
ปีแล้วท่ีไม่ได้ปรับเงินเดือน ประธานมีความเห็นและช่ืนชมวา่ ผู้บริหารทัง้ 2 ท่านก็บริหารงานอยา่งเต็มท่ีและทํางาน
หนกัมาโดยตลอด แต่ผลประกอบการในปีท่ีผ่านมาไม่ดี จงึขอรับผิดชอบในฐานะท่ีบริหารผิดพลาด  

ประธานขอตอบคําถามในสว่นคา่ขนสง่ว่า เน่ืองจากบริษัทฯได้ย้ายคลงัสนิค้าจาก พระราม 9 ไปอยูท่ี่ร่มเกล้า 
ทําให้ระยะทางในการขนสง่สินค้าไกลขึน้ แตก่ารจดัการเก่ียวกบัระบบคลงัสินค้ามีประสทิธิภาพมากขึน้  

 
คณุวฒิุชยั พีรพฒันภมิู (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
1. ทําไมต้นทนุทางการเงิน จงึสงูขึน้ ขณะท่ีสินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี ลดลง 
2. ขอให้กรรมการผู้จดัการคาดการณ์ว่าในอนาคต ต้นทนุทางการเงินจะสงูขึน้หรือลดลง 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1.  ตามท่ีเคยเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า งบการเงินในสว่นของงบดลุ เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิด ณ ช่วงสิน้ปี แตง่บกําไร

ขาดทนุเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้ปี ในปี 2554 สินค้าคงเหลือสงูเน่ืองจากปลายปี 2554 เหตกุารณ์นํา้ท่วมทําให้ขายช้า 
และต้นทนุทางการเงินช่วงต้นปีนัน้ก็น้อยตามระดบัสินค้าคงเหลือท่ีมีปกติ แต่ในปี 2555 ผลกระทบจากปี 2554 ทําให้
สินค้าระบายช้าตัง้แตต้่นปี แม้จะลดราคาแล้วก็ยงัขายช้า จนถงึไตรมาส 4 บริษัทฯตดัสินใจระบายสินค้าโดยการ
สง่ออกและขายลดราคาเพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจมีมากกวา่นี ้จงึทําให้สนิค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2555 ลดลง แตต้่นทนุ
ทางการเงินเกิดจากการสะสมมาทัง้ปีซึง่ในปี 2555 มีต้นทนุทางการเงินสงูตัง้แตต้่นปี  จงึทําให้มีมลูคา่สงูกว่าปีท่ีแล้ว 

2. สําหรับการคาดการณ์ต้นทนุทางการเงินในปี 2556 นัน้ กรรมการผู้จดัการมัน่ใจวา่ สนิค้าคงคลงัจะลดลง 
ต้นทนุทางการเงินก็จะลดลงด้วย แตใ่นชว่ง 6 เดือนแรกของปีนี ้ต้นทนุทางการเงินจะยงัสงู เน่ืองจาก ยงัไมมี่การเพิ่มทนุ 
แต่หลงัจากเพิ่มทนุแล้ว ต้นทนุในสว่นนีก็้จะลดลง 

 
คณุนคร พระประเสริฐ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
1.  ไตรมาสแรก ยอดขายเป็นอยา่งไร และไตรมาสท่ี 2 จะเป็นอยา่งไร 
2.  จากข้อมลูหน้า 41 ในรายงานประจําปี 2555 สินค้าคงเหลือลดลงแต่ทําไมระยะเวลาขายเฉล่ียจงึเพ่ิมขึน้ 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1.  เน่ืองจากเป็นกฏของตลาดหลกัทรัพย์ จงึไมส่ามารถบอกยอดขายในไตรมาสท่ี 1 ได้ แต่บริษัทฯจะปิดงบ

ไตรมาสและจะมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรับรองงบไตรมาสในช่วงต้นเดือน พ.ค นี ้
2.   การคํานวณในสว่นนี ้เป็นกฏของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้จํานวนสนิค้าคงเหลือเฉล่ียโดยเอาสินค้าคงเหลือต้น

ปี และปลายปี มาคํานวณ ไมไ่ด้ใช้จํานวนสินค้าคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี วนัเดียว ซึง่ถ้าคา่เฉล่ียสงู จํานวนวนัก็จะสงูแม้ว่า 
ณ สิน้ปี สนิค้าคงคลงัอาจจะตํ่าก็ตาม 
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คณุณฐัพชัร์ ชยัวิริยะอมร (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
1.  การทยอยส่งสนิค้าให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ นัน่หมายความวา่ หนีก็้น่าจะทยอยเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ บริษัทฯ

น่าจะสงัเกตไุด้จากยอดค้างชําระท่ีเพ่ิมขึน้ ทําไมจงึปลอ่ยให้ มีหนีถ้งึ 600 ล้าน และในอนาคตจะป้องกนัอยา่งไรท่ีจะ
ไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์แบบนีอี้ก 

2.  จากรายงานประจําปี 2555 หน้า101 มีหนีค้้างชําระเกินกําหนด 6 – 12 เดือน และมากกวา่ 12 เดือน สงูขึน้ 
179 ล้านบาทเม่ือเทียบกบั ปี 2554 อีกทัง้การระบายสินค้าคงเหลือ พนักว่าล้านเม่ือเทียบกบัยอดขาย 2 หม่ืนกว่าล้าน 
จะมีปัญหาเก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายสินค้าหรือไม ่ 

กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1.บริษัทฯมีการทยอยสง่สินค้าให้กบัทาง บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ขณะเดียวกนั บริษัทฯก็คาดวา่จะเติบโตไปกบั

การขยายสาขาของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ จงึร้องขอให้ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ซือ้สนิค้าจากบริษัทฯแตเ่พียงผู้ เดียว ทํา
ให้มีการทยอยสง่สินค้าเข้าไปปริมาณมาก กรรมการผู้จดัการยอมรับวา่คาดการณ์ผิด รวมถงึ Smart Phone ด้วย และ
จะไมมี่เหตกุารณ์แบบนีเ้กิดขึน้อีก 

2. เร่ืองหนีท่ี้ค้างนาน เกิดจากโครงการรัฐฯ แตโ่ดยรวมแล้ว ถ้าไมน่บักรณีของ บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ยงัถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคมุได้ สว่นการระบายสินค้า ก็อยูใ่นการประมาณการสินค้าคงคลงัท่ีพอเหมาะ ไมมี่ประเด็นท่ีทําให้
บริษัทฯเสียหายจาการระบายสนิค้าจนไมมี่สนิค้าเพียงพอต่อการขาย 

 
คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
1.  ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลการดําเนินขาดทนุ ทําไมจงึยงัเสียภาษี 
2. การบนัทกึบญัชีในสว่นความเสียหายจาก บริษัท ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ฯ ทําไมจงึบนัทกึอยูใ่นสว่นของค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร ทําไมไมบ่นัทกึในสว่นอ่ืน 
กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
1.  เน่ืองจากการตัง้สํารองฯ ในทางภาษี ยงัถือวา่ยงัไมเ่ป็นคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง จนกว่าจะมีคําตดัสินจากศาล

และมีเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกรมบงัคบัคดีวา่ไมส่ามารถเรียกร้องคา่เสียหายได้แล้วจงึจะให้ลงบนัทกึเป็น
คา่ใช้จ่ายในทางภาษีได้ แตใ่นทางบญัชีสามารถบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายได้ 

2.  การบนัทกึบญัชีท่ีจดัแยกเป็นกลุม่ๆนัน้ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี (IFRS) และงบท่ีแสดงจะเป็นงบท่ีจดั
กลุม่ รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้เป็นกลุม่ๆ แตใ่นระบบของบริษัทฯจะมีแยกบญัชียอ่ยต่างๆ ไว้ให้เห็นชดัเจน 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
ในระหวา่งการประชมุ ได้มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมอีก 4 ท่าน ถือหุ้นจํานวน 59,570 หุ้น 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2555 ซึง่ประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี 

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 เห็นชอบ 106   ราย รวมจํานวน   179,375,178    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน          0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
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วาระที่ 5.  พจิารณาและอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 และไม่จัดสรรกาํไร
เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

  ประธานท่ีประชมุกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ  
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลผลการดําเนินงาน 
ขาดทุนสุทธิ 738.7 ล้านบาท จึงทําให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนัน้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล  

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัด้ิวยเสียงข้างมาก อนมุติังดจ่ายเงินปันผล  
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 เห็นชอบ 105   ราย รวมจํานวน   179,374,848 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     1   ราย รวมจํานวน      330    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุให้ทราบวา่ สําหรับปี 2555 บริษัทฯ มีผลขาดทนุ จึงไมต้่องจดัสรรสํารองตามกฎหมาย

แต่อยา่งใด  
 
วาระที่ 6.  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2556 
ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ โดยความเห็นและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาแตง่ตัง้ นายวิเชียร ธรรมตระกลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3183 หรือ นางสาว
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4098 หรือ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556  

ประธานท่ีประชมุมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบนําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตามรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีนําเสนอนัน้ มีความเหมาะสม

เน่ืองจากผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 4 ท่าน ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ / หรือ ไมมี่สว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จงึมีความเป็นอิสระใน
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่โดยคณุเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบญัชีท่ีลง
ลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2548 ถงึปี 2552, ปี 2555 และคณุสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้สอบ
บญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2553 

และเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 1,255,000 บาท ซึง่
เท่ากบัปี 2555 โดยไมร่วมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปฏิบตัิงาน คา่บริการดงักลา่วมีความเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบังานตรวจสอบท่ีเพ่ิมขึน้จาก มาตรฐานใหม่ของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2555 บริษัทฯไมมี่
คา่บริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee)  

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยอีกด้วย โดยมีค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2556 ดงันี ้



15 
 

บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 130,000 บาท  
 บริษัท คลู ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 350,000 บาท  

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยเท่ากบั 480,000 บาท ซึง่เท่ากบัปี 2555 
จึงขอเสนอผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจําปี 2556 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบแตง่ตัง้ นายวิเชียร ธรรมตระกลู 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3183 หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4098 หรือ 
นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409 หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 4195 แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556 โดย
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 1,255,000 บาท  

ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นชอบ 104   ราย รวมจํานวน   179,271,148    เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.04 
ไมเ่ห็นชอบ     2   ราย รวมจํานวน         104,030    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.06 
งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0     เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 
วาระที่ 7. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย คุณสมชาย ศิริวิ

ชยกุล, คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ และคุณลิม เคีย ฮอง  
ประธานท่ีประชมุแจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ในการประชมุครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกตามวาระจํานวน 1 

ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อท่ี 37 รวม 3 ท่านคือ คณุสมชาย ศริิวชิยกลุ, คณุสมบติั ปังศรี
นนท์ และคณุลมิ เคีย ฮอง และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในการถกูเสนอช่ือ
เพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการในวาระนีจ้ะขอออกจากท่ีประชมุ  

ประธานท่ีประชมุกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการได้ให้ความสําคญักบัประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยได้กําหนดช่องทาง และหลกัเกณฑ์พร้อมกบัเปิดเผยไว้ในเวบไซท์ของบริษัทฯ ซึง่ใน
ระหวา่งเวลาดงักลา่วไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบคุคลมาให้คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว รวมถงึได้พิจารณาในเร่ืองประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และการมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีผา่นมา รวมถงึการมีคณุสมบตัติามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 30 จงึเห็นสมควรนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือก คณุสมชาย ศริิวชิยกลุ, 
คณุสมบติั ปังศรีนนท์ และคณุลมิ เคีย ฮอง เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เพ่ือช่วยพฒันาบริษัท โดยเลือกตัง้ คณุ
สมชาย ศริิวชิยกลุ เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน, คณุสมบตัิ 
ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง และคณุลมิ เคีย ฮอง เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ซึง่
ท่ีผ่านมาทัง้ 3 ท่าน ได้มีสว่นร่วมเป็นอยา่งมากในการบริหาร และการร่วมประชมุ โดยรายละเอียดของแต่ละท่านได้สง่
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในหนงัสือเชิญประชมุ 
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ประธานท่ีประชมุกลา่ววา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพ่ือให้พิจารณาอย่างเต็มท่ีประธานได้เชิญกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือ ออกจากห้องประชมุ 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 

เป็นรายบคุคล 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัด้ิวยเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก คณุสมชาย ศิริวิชยกลุ, 

คณุสมบติั ปังศรีนนท์ และคณุลมิ เคีย ฮอง กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่ โดยมีผลการลงคะแนน
รายบคุคลดงันี ้

 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมชาย ศิริวชิยกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
เห็นชอบ 105   ราย รวมจํานวน   179,375,068    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน          0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง     1   ราย รวมจํานวน                110     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณสมบัติ ปังศรีนนท์ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
เห็นชอบ 105   ราย รวมจํานวน   179,375,068    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน          0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง     1   ราย รวมจํานวน                110     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก คุณลิม เคีย ฮอง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
เห็นชอบ 105   ราย รวมจํานวน   179,375,068    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน          0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง     1   ราย รวมจํานวน                110     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
หลงัจากท่ีประกาศคะแนนเสียงเห็นชอบในการเลือกกรรมการแล้ว ท่ีประชมุได้เชิญ คณุสมชาย ศริิวชิยกลุ, 

คณุสมบติั ปังศรีนนท์ และคณุลมิ เคีย ฮอง เข้าร่วมประชมุอีกครัง้เพ่ือดําเนินการประชมุต่อไป  
 
วาระที่ 8. พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2556 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2556 วงเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 ตอ่ปี เท่ากบัปี 2555 และมอบหมายให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน อธิบายหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ และรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยไว้ในหนงัสือเชิญประชมุกบัรายงานประจําปีหน้า 46 - 47 ดงันี ้
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องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

องค์ประกอบค่าตอบแทน การจ่าย ประธาน กรรมการ 

เงินประจําตําแหน่งกรรมการบริษัท ประจําเดือน      20,000     10,000  

เงินประจําตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประจําเดือน      32,500     25,000  

เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท เข้าประชมุ      30,000     20,000  

เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ เข้าประชมุ      10,000       7,500  

เบีย้ประชมุกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน เข้าประชมุ      30,000     20,000  

เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเส่ียง เข้าประชมุ      30,000     20,000  

และได้เปิดเผยรายละเอียดคา่ตอบแทนเป็นรายบคุคลไว้ในรายงานประจําปีแล้ว ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการท่ี
เสนอนีย้งัใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัปี 2555 ซึง่เห็นสมควรนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัติามข้อเสนอ  

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน  
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวงเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 ตอ่ปี 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นชอบ 106   ราย รวมจํานวน   179,375,178    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน          0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 
วาระที่ 9. พจิารณาและอนุมัตเิพิ่มจาํนวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่านเป็น 8 ท่าน และเลือกตัง้

กรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯมีความคลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้เพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทอีก 1 ทา่น จากจํานวนกรรมการบริษัท เดิม 7 ท่าน เป็น 8 
ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้เสนอช่ือ นายลมิ เคีย เม้ง เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการท่ี
ไมใ่ช่ผู้บริหารในครัง้นี ้และขอเชิญประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน (คณุสมชาย ศิริวิชยกลุ) ช่วย
กลา่วเหตผุลและรายละเอียดในวาระนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนกลา่วต่อท่ีประชมุวา่ ทางคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาถงึภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะคณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีต้อง
กลัน่กรองงานก่อนการนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนบัสนนุงานของคณะกรรมการชดุย่อย จงึเห็นควรเพิม่
จํานวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน คือ นายลมิ เคีย เม้ง เข้ามาเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร เน่ืองจากเป็นผู้ มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประวตัิผู้ถกูเสนอช่ือ เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแล้วในหนงัสือเชิญประชมุ 

นายลิม เคีย เม้ง ได้กลา่วแนะนําตวัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
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ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก เพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทจาก 7 ท่าน 

เป็น 8 ท่านและเลือกตัง้กรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่านคือ คณุลิม เคีย เม้งเข้ามาเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 เห็นชอบ 103   ราย รวมจํานวน   179,181,938    เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.90 
ไมเ่ห็นชอบ     2   ราย รวมจํานวน           23,330    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.01 
งดออกเสียง     1   ราย รวมจํานวน          169,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.09 
 
วาระที่ 10. พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขอาํนาจกรรมการท่ีลงลายมือช่ือผูกพนับริษัทฯ 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  วาระท่ี 9 ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิเพ่ิมกรรมการอีก 1 ท่าน และเลือกตัง้ นายลิม เคีย เม้ง 

เข้าเป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารนัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรให้มีการแก้ไขอํานาจกรรมการลงนามผกูพนั
บริษัทฯ ดงันี ้

“ช่ือและจํานวนกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท”  
จากเดมิ “นายสมชยั สิทธิชยัศรีชาต ิหรือ นายสมบตัิ ปังศรีนนท์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายลิม ฮวี 
ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง รวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
แก้ไขเป็น“นายสมชยั สิทธิชยัศรีชาต ิหรือ นายสมบตัิ ปังศรีนนท์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายลิม ฮวี 
ไฮ หรือ นายลิม เคีย ฮอง หรือ นาย ลิม เคีย เม้ง รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท” 
ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิด้วยเสียงข้างมาก แก้ไขอํานาจกรรมการท่ีลงลายมือช่ือ

ผกูพนับริษัทฯ 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 เห็นชอบ 104   ราย รวมจํานวน   179,182,268    เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.90 
ไมเ่ห็นชอบ     1   ราย รวมจํานวน           23,000    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.01 
งดออกเสียง     1   ราย รวมจํานวน          169,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.09 

 
  วาระที่ 11. พจิารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบยีนบริษัทฯ จาํนวน 16,534,230 หุ้น และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
  ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุให้ทราบวา่ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯมีทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ชําระจํานวน 16,534,230 
บาท ซึง่รายละเอียดทนุจดทะเบียนท่ียงัไมไ่ด้ชําระอยู่ได้ในเอกสารเชิญประชมุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ จาก 250,000,000 บาท คงเหลือ 233,465,770 บาท โดยลดทนุจดทะเบียนลง 16,534,230 บาท มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทดงันี ้
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ข้อความเดมิเป็นดังนี ้: 
ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน จํานวน  250,000,000 บาท  (สองร้อยห้าสบิล้านบาท) 
          แบ่งออกเป็น   250,000,000 หุ้น  (สองร้อยห้าสบิล้านหุ้น) 

  มลูค่าหุ้นละ                      1บาท            (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั  250,000,000 หุ้น  (สองร้อยห้าสบิล้านหุ้น) 

    หุ้นบริุมสทิธิ          - หุ้น  ( - ) 
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้: 

 ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน  233,465,770 บาท (สองร้อยสามสบิสามล้านส่ีแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ด       
                                                                                                           ร้อยเจ็ดสบิบาท)  
  แบ่งออกเป็น   233,465,770 หุ้น  (สองร้อยสามสบิสามล้านส่ีแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ด 
                                                                                                          ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
  มลูค่าหุ้นละ          1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
  หุ้นสามญั   233,465,770 หุ้น  (สองร้อยสามสบิสามล้านส่ีแสนหกหม่ืนห้าพนัเจ็ด 
                                                                                                          ร้อยเจ็ดสิบหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ         - หุ้น  ( - )  
   ซึง่การลงมติในวาระนี ้จะต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 4  
 ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนจํานวน 16,534,230 หุ้น 

และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีประธาน
เสนอ 
  ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 เห็นชอบ 106   ราย รวมจํานวน   179,375,178    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นชอบ     0   ราย รวมจํานวน          0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
วาระที่ 12. พจิารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาํนวน 116,732,885 หุ้น และแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียน 
233,465,770 บาท (จากวาระที่ 11) เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 350,198,655 บาท แบง่ออกเป็น 350,198,655 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นใหมจํ่านวน 116,732,885 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทดงันี ้
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ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้: 
ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน     350,198,655 บาท  (สามร้อยห้าสบิล้านหนึง่แสนเก้าหม่ืนแปดพนัหก 

                                                                                                          ร้อยห้าสบิห้าบาท) 
แบ่งออกเป็น             350,198,655 หุ้น  (สามร้อยห้าสบิล้านหนึง่แสนเก้าหม่ืนแปดพนัหก 

                                                                                                          ร้อยห้าสบิห้าหุ้น)                                                                     
  มลูค่าหุ้นละ                               1 บาท   (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามญั             350,198,655 หุ้น  (สามร้อยห้าสบิล้านหนึง่แสนเก้าหม่ืนแปดพนัหก 

                                                                                                          ร้อยห้าสบิห้าหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ                   - หุ้น   ( - ) 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัด้ิวยเสียงข้างมาก เพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 

116,732,885 หุ้น และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัท
ฯ ตามท่ีประธานเสนอ 
  ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 เห็นชอบ 105   ราย รวมจํานวน   179,271,478    เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.04 
ไมเ่ห็นชอบ     1   ราย รวมจํานวน         103,700    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.06 
งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 
วาระที่ 13. พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ จากวาระท่ี 12 ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิการเพิม่ทนุจดทะเบียนบริษัทฯ เพ่ือนําเงินท่ีได้จาก

การเพ่ิมทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรให้นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 116,732,885 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนถืออยู ่ (Right Offering) ในอตัรา 2 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นใหม ่ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้ โดยการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุดงักลา่วให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัทฯ
จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปีในครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน 

ประธานท่ีประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 
คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์  (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามคณะกรรมการ 
อยากทราบวา่การเพ่ิมทนุครัง้นี ้จะนําเงินไปใช้อะไร 
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กรรมการผู้จดัการตอบคําถามผู้ ถือหุ้น 
การเพ่ิมทนุครัง้นีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์ท่ีลงทนุอะไรเพ่ิมเตมิแตจ่ะนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงาน

ให้เติบโตขึน้จากยอดขาย 2 หม่ืนกวา่ล้าน 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนนด้วยการยกมือ และใบลงคะแนน 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัด้ิวยเสียงข้างมาก ให้มีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 

116,732,885 หุ้น ตามท่ีประธานเสนอ 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นชอบ 105   ราย รวมจํานวน   179,271,478    เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.04 
ไมเ่ห็นชอบ     1   ราย รวมจํานวน         103,700    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.06 
งดออกเสียง     0   ราย รวมจํานวน                    0    เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 
วาระที่ 14. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทไม่มีเร่ืองอื่นใด ท่ีจะเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ประธานจงึ

เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามในเร่ืองอืน่ๆ เพิ่มเติม 
ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จงึขอเป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษัทในการ

กลา่วขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
 
 ปิดประชมุเวลา 18.00 น. 
 
     ลงช่ือ................................................ประธานท่ีประชมุ 
           (สวุทิย์  จินดาสงวน) 
 
 

ลงช่ือ................................................. ผู้บนัทกึการประชมุ 
                 (ศภุรรัตน์ อนนัธิกลุชยั) 


